
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วัน พุธ ที ่ 30   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  (เวลา09.30 น.) 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 

1.          นายอนันต์            มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
2.          นางสุรัตน ์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
3.          นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
4.          นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
5.          นายธงชัย   จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
6.           นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
7.          ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
8.          นายชูศิลป ์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 
9.          นายอุดม   บุญพา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
10.          นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
11.          นางสีกา   อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
12.          นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
13.          นายรัชพล  ไกยสินธุ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 1. นายนิวัติ  มูลมณี  นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 2. นายสมรรถภณ  พรมสา  รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 3. นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 4. นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 5. นายรักษ์พงษ์  มาตย์วิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
 6. นางเนาวรัตน์  เหลืองเจริญ หัวหน้าส านักปลัด 
 7. จ่าโทธียศ  สุโนภักดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 8. นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี นิติกร 
 9. นางศรินทร์ญา   สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่มาประชุม    

  -ไม่มี- 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง     
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและได้กล่าวเปิดการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม   :     รับรอง    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565       เม่ือ
วันจันทร์ ที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม :   - รับรอง - (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง)   

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  ……………(ไม่มี)…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ................(ไม่มี)...................................................................................................... ................... 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

  5.1. ระเบียบสภาเทศบาลต าบลดงแดง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ   : น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบระเบียบสภา 
 เทศบาลต าบลดงแดง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
 2565 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ดังนี้ 

          -ร่าง- 
                                       ระเบียบสภาเทศบาลต าบลดงแดง 

ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
........................................................................... 
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 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลต าบลดงแดง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน
 ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
 2565 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ...... เมื่อวันที่ ....... 
 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 จึงให้ก าหนดระเบียบสภาเทศบาลต าบลดงแดง 

  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาเทศบาลต าบลดงแดง ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง 
 “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาลต าบลดงแดง และให้หมายความ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลดงแดงซึ่งปลัดเทศบาลสั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน  
 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยื่นค าร้องขอต่อ
ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง ให้จัดท าร่างเทศบัญญัติหรือเชิญขวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประสงค์จะให้เทศบาลต าบลดงแดง จัดท าร่าง
เทศบัญญัติหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติ หรือให้ ด าเนินการทั้ง
สองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ(จ านวนไม่เกินสิบคน)ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่างเทศ บัญญัติหรือเชิญชวนให้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมี รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ขื่อสกุล เลข
ประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดท าร่างเทศบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาเทศบาลฯ ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนบท้ายระเบียบนี้  
  ให้ประธานสภาเทศบาลฯตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องตามวรรคหนึ่ง หาก ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับ ค าร้องขอและให้ด าเนินการต่อไป ตามข้อ 5 
และให้ประธานสภาเทศบาลฯมอบหมายให้ ปลัดเทศบาลด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง 

 ข้อ 5 ในการจัดท าร่างเทศบัญญัติให้ปลัดเทศบาลจัดท าร่างเทศบัญญัติโดยต้องมีสาระส าคัญและ
เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
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 ปลัดเทศบาลต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับ
แต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดเทศบาล
ขอขยายเวลาต่อประธานสภาเทศบาลฯ ซึ่งประธานสภาเทศบาลฯ อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวม
ระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเสนอ
ร่างเทศบัญญัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติ 

 ข้อ 6 เมื่อปลัดเทศบาลได้จัดท าร่างเทศบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างเทศ
บัญญัติเพ่ือน าไปด าเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้เทศบาลด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ปลัดเทศบาลด าเนินการตามข้อ 7 

 ข้อ 7 ให้ปลัดเทศบาลจัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติ
พร้อมกับแนบร่างเทศบัญญัติ โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 

 ข้อ 8 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติฯสามารถส่งหลักฐานการร่วม
เข้าชื่อ เสนอร่างเทศบัญญัติฯโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ 
และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจ้เข้าร่วมในการเสนอร่างเทศบัญญัติพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยัง
สถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

 ข้อ 9 ในกรณีที่เทศบาลต าบลดงแดง จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติผ่านระบบ
สารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะเข้าร่วมชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้
ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าร่วมชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

 ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติมีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศ
บัญญัติได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิจะเสนอร่างเทศบัญญัติต่อประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 การถอนชื่อจากการเป็นผู้เข้าร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติ ให้ท าเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดง
ชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างเทศบัญญัติฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้เทศบาลต าบลดงแดงด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การถอนชื่อจากการเป็นผู้เข้าร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติ ตามข้อ 9  ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อ
เสนอร่างเทศบัญญัติทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตนท ารายการถอนชื่อ  

 ข้อ 11 เมื่อเทศบาลต าบลดงแดงได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
เทศบัญญัติ และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลต าบลดงแดงออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจ านวน 
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ผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติให้ผู้ประสานงานเพื่อไปด าเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ต่อไป 

 ข้อ 12 ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง รักษาการตามระเบียบนี้  

  ประธานสภาเทศบาลฯ สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
 เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 เรื่อง ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

  5.2 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดงให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
กองทุนหลักประหลักประกันสุขภาพฯ 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ   : น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
 เทศบาลต าบลดงแดงให้ด ารงต าแหน่งกรรมการกองทุนหลักประหลักประกันสุขภาพฯ 
   ด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯตามค าสั่งเทศบาลต าบลดงแดง ที่ 
 360/2561  ลงวันที่ 13 เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี และ
 พ้นจากต าแหน่งในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565   เทศบาลต าบลดงแดงจึงขอเสนอญัตติต่อ
 สภาเทศบาลฯพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน 2 ท่าน (เขตละ 1 ท่าน) เพ่ือด ารง
 ต าแหน่งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอ นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 1 เป็นกรรมการกองทุนหลักประหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 1 โดยมี นายธงชัย   จันทร์
 เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 และ นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต 1 
 เป็นผู้รับรอง 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ   : ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอหรือไม่ 
 เมื่อไม่มีจะถือว่านางสาวประภาศรี หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นกรรมการกองทุน
 หลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 1 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอ นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ 2 โดยมี นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 2 และนายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นผู้รับรอง 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ- (เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   

  6.1 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า 

นายศุภากฤช  ข่าขันมะลี  นิติกรช านาญการ : น าเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือทราบถึงขั้นตอนและการด าเนินงาน
 ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามที่เทศบาลต าบลดงแดงได้ส่งเรื่องขออนุญาตเข้าท า
 ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 เพ่ือใช้เป็นสถานที่
 ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งบริหารจัดการเกี่ยวกับปฏิกูลและขยะมูลฝอย ในท้องที่ต าบลดงแดง 
 นั้น  ด้วยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)ได้ขอเอกสารประกอบค าขอเพ่ิมเติมคือ 
  1.กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องในการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  2.แผนที่ระวาง มาตราส่วน 1:50,000 แสดงจุดที่ตั้งบริเวณท่ีขออนุญาต 
  3.รายละเอียดโครงการที่ขออนุญาต พร้อมแบบแปลน และแผนผังโครงการที่ขออนุญาต 
  4.หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้น
  ตั้งอยู่ 
  5.บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร  
  6.กรณีเพ่ือเป็นสถานที่บ่อก าจัดขยะ ขอให้จัดส่งหลักฐ านที่แสดงผลการพิจารณาให้
 ความเห็นจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดร้อยเอ็ด  ในส่วนของข้อนี้น่าจะเป็น
 ผู้ว่าราชการ เป็นผู้อนุมัติ 
  ในส่วนของการขออนุญาตเราจะต้องท าการขออนุญาตไปทั้งของกรมป่าไม้และกรมที่ดิน ควบคู่
 กันไป แต่ตอนนี้ทางเทศบาลก็จะด าเนินการในขั้นตอนของการออกประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือแนบ กั บ
 รายละเอียดโครงการ เมื่อผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้ว ถึงจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาจากสภาเทศบาลฯ 
 และส่งเอกสารขออนุญาตการเข้าใช้ที่ดินสาธารณะกับทางกรมที่ดินและกรมป่าไม้ต่อ จึงขอน าเรียนต่อที่
 ประชุมสภาเพ่ือทราบในเบื้องต้น 
  ส าหรับปัญหาเรื่องบ่อขยะ ตอนนี้เราจะเจอปัญหาการลักลอบน าเอาขยะมาทิ้ง ถือเป็นการ
 เพ่ิมภาระ เพ่ิมงานให้เรามากขึ้น ทางท่านนายกเทศมนตรีฯ จึงคิดหาแนวทางว่าต่อไปเราอาจจะต้อง
 ท าก าแพงล้อมรอบ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องและแล้วเสร็จก่อน 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ : เพ่ิมเติมในเรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน   
 เขตป่า เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้วยปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหญ่ทุกๆพ้ืนที่ 
 แต่ก็เคยมีบางพ้ืนที่ท าเรื่องขออนุญาตไปแต่ปากฎว่าไม่ผ่าน ทางเทศบาลนั้นๆจึงท าการปิดบ่อขยะ
 และให้ชาวบ้านท าการท าลายขยะมูลฝอยในครัวเรือนเอง ส่วนขยะอันตรายทางเทศบาลก็จะเก็บ
 รวบรวม น ามาท าลายให้ก็ท าการประชาคมหมู่บ้านน าเรียนถึงปัญหา พ่ีน้องประชาชนก็เข้าใจและ
 เห็นชอบให้ปิดบ่อขยะแต่บางแห่งก็แก้ไขปัญหาโดยการเช่าที่ทิ้งขยะ คือจ้างทิ้งปีหนึ่งก็อาจจะตก
 ประมาณเกือบล้านกว่าบาท แต่ถ้าหากได้รับอนุญาตต่อไปก็ต้องมาค านึงถึงรถเก็บขยะที่สามารถเก็บ
 ขยะได้ปริมาณเยอะกว่าเดิม การบริหารจัดการในการก าจัดขยะจะท ายังไงไม่ให้เกิดมลภาวะทาง
 อากาศ อาจจะต้องท าก าแพงสูง หรือมีแนวทางยังไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอฝากทางผู้บริหารและสมาชิก
 สภาฯทุกท่านพิจารณาว่าเอายังไงเพราะต าบลใกล้เคียงเรา เช่น ต าบลป่าสังข์,ต าบลน้ าใส ก็ไม่มีการ
 เก็บขยะให้ทางครัวเรือนบริหารจัดการขยะในครัวเรือนเองแบบนี้ก็มี 
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นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ : ปัญหาเรื่องขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ ตามที่ตนเคยเห็นคือทาง
 บริษัทเอกชนจะเข้ามารับก าจัดขยะ แต่เราจะต้องจ่ายเงินค่าก าจัดขยะ  

นายสมรรถภณ  พรมษา รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบเกี่ยวกับโครงการปรับ
 เกรดถนนรอบต าบลดงแดง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ขนย้ายผลิตผลทางการ
 เกษตรได้สะดวกในช่วงฤดูการเก็บเก่ียว ตอนนี้โครงการยังไม่เสร็จสิ้นยังคงเหลือเส้นทางเล็กๆ ในส่วน
 นี้จะให้ท่าที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านค าพันธ์  วงศ์อามาตย์ น าเรียนต่อที่ประชุมทราบ 

นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : น าเรียนต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับโครงการ
 ปรับเกรดถนนรอบต าบลดงแดง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ขนย้ายผลิตผล
 ทางการ เกษตรได้สะดวกในช่วงฤดูการเก็บเก่ียว ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000 บาท ในส่วนได้
 ด าเนินการปรับ เกรดเส้นทางหลักๆ ที่รถปรับเกรดเข้าสามารถเข้าด าเนินการได้ แต่จะมีบางเส้นทาง
 เล็กๆ ที่รถปรับเกรดไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้รอรถไถคูโบต้า(รถไถเล็ก) เข้าไปด าเนินการ 

นายรักษ์พงษ์  มาตย์วิเศษ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือเพ่ิมเติมในส่วน
 ของการด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนด้วยช่วงนี้ทางผู้บริหารได้เร่งให้ช่างจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการ
 จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนมีหลายโครงการพอสมควร โครงการที่ทางช่างและตนก าลังเร่ง
 ด าเนินการส ารวจและประมาณการ จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือทราบว่าโครงการต่างๆหรือปัญหาที่
 สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเสนอเข้ามาบางโครงงการยังไม่มีในแผนพัฒนาฯก็ต้องท าการบรรจุเข้า
 ไปในแผนพัฒนาฯก่อนแต่ในส่วนโครงการที่มีอยู่แล้วทางผู้บริหารก็จะค่อยๆด าเนินการต่อไป แต่ ตอนนี้
 ก าลังให้ช่างเร่งด าเนินการโครงการที่จะของบประมาณเงินอุดหนุนให้ทันต่อเวลาที่ก าหนด
 เสียก่อน โครงการอ่ืนๆก็ อาจจะล่าช้าไปบ้าง จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบในเบื้องต้น และขอน า
 เรียนต่อที่ประชุมเพ่ือทราบเกี่ยวกับกการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จะมีการจัดขบวนพาเหรดใน   
 พิธีเปิด วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านเข้าร่วมเชียร์และเป็น
 ก าลังใจให้นักกีฬา 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เพ่ิมเติมเรื่องเก่ียวกับเรื่องขยะขอทราบแผนการออก
 ประชาคมหมู่บ้าน และแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องบ่อขยะจะด าเนินการต่ออย่างไร อยากให้ ทาง
 นิติกรจัดท าแผนงานว่าจะด าเนินการอย่างไร อยากให้หาข้อสรุปในเรื่องนี้ว่าจะมีแนวทางเช่นไร  

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี นิติกรช านาญการ : ในส่วนของวันนี้เป็นการน าเรียนให้ทราบในเบื้องต้น  
 ให้ทราบถึงกระบวนการการด าเนินการส่วนการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ถูกต้องนั้น
 ค่อนข้างต้องใช้เวลา ส่วนวันนี้คือน าเรียนให้ทราบถึงแนวทางของการจัดการว่าเรามีความเห็นอย่างไร
 เราจะด าเนินการในทิศทางไหนซึ่งตามแนวนโยบายของผู้บริหารคืออยากให้บริการพ่ีน้องประชาชน 
 อยู่แล้ว และอยากท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต่อไปเราอาจจะต้องมีการสร้างก าแพง  การท าโรงเรือนหรือ
 จัดให้มีเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน จึงหารือกับทางสมาชิกสภาฯว่าเราจะมีแนวทางในการด าเนินการ 
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 อย่างไรแต่ในส่วนของตนก็จะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตกับป่าไม้และกรมที่ดินเพ่ือให้บ่อ
 ขยะของเราถูกต้อง ซึ่งจะได้รับอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่ ณ ตอนนี้อยากให้
 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนให้รับรู้รับทราบโดยวิธีการประชาคม เราต้องการจัดการขยะให้
 ดีขึ้น แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง :เพ่ิมเติมในเรื่องของการออกประชาคมเกี่ยวกับเรื่อง
 บ่อขยะ ตนคิดว่าในการออกประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านบ้านกอง หมู่ที่ 4,15 และชาวบ้านงูเหลือม
 บางส่วนไม่เอาบ่อขยะแน่นอนและอีกท้ังชุมชนขยายเข้ามาอยู่ติดกับบ่อขยะจนจะกลายเป็นอีกชุมชน
 หนึ่งแล้วตนคิดว่าด้วยเหตุผลหลายๆประการเราอาจจะไม่ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งสถานที่ดังกล่าวเป็น
 บ่อขยะจึงอยากเสนอแนวทางการออกประชาคมหมู่บ้านถามความเห็นชาวบ้านเกี่ยวกับว่าชาวบ้าน
 จะรับก าจัดขยะในครัวเรือนเองหรือไม่  

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอการออกประคมหมู่บ้านอยากให้ชี้แจงกับพ่ีน้อง
 ประชาชนให้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและหากเป็นไปได้อยากให้พ่ีน้องประชาชน
 ท าลายขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเอง  

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ   : หากให้พ่ีน้องประชาชนก าจัดขยะในครัวเรือนเอง เกรงจะ
 เป็นการพลักภาระให้กับพ่ีน้องประชาชนเพราะเราเคยให้บริการตรงจุดนี้มานานแล้วเกรงพ่ีน้อง
 ประชาชนจะไม่เข้าใจ ตนคิดว่าเราน่าจะให้ความรู้กับพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจะดีกว่า 

นายสมัย  กันหาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : ตามท่ีท่านประธานสภาฯได้เสนอต่อที่ประชุมคือ
 ตอนนี้ทางเทศบาลร่วมกับผู้น าชุมชน และ อสม. ประจ าหมู่บ้านได้ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง
 ด าเนินการจัดท าถังขยะเปียกให้กับพ่ีน้องประชาชนครบทุกครัวเรือนแล้ว แต่ ณ ตอนนี้ปัญหาที่เกิด
 คือเราจะด าเนินการขออนุญาตกับทางกรมป่าไม่เพ่ือขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า เพ่ือท าเป็นที่
 ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยพื้นที่ดังกล่าวประมาณเกือบ 2 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เราท าเป็นบ่อเผาขยะอยู่
 ในตอนนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการหากป่าไม้ไม่อนุญาตเราก็ยังคงท าเหมือนเดิม
 ให้บริการพีน่้องประชาชนเหมือนเดิมเพียงแค่ท่านปลัดได้เสนอแนะแนวทางตามประสบการณ์ของท่าน 
 ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งเท่านั้น 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ   : อยากให้เป็นการหารือกับพ่ีน้องประชาชนโดยตรงเกี่ยวกับ
 การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ ว่าพ่ีน้องประชาชนมีแนวความคิดไปทิศทางใด 

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง : แจ้งต่อที่ประชุมทราบสืบเนื่องจากท่ีตนได้ไปรับฟังนโยบาย
 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านได้ให้ความส าคัญในเรื่องของขยะมาก เน้นย้ าเรื่องการคัดแยก
 ขยะในครัวเรือน ทางเทศบาลต าบลดงแดงก็ตระหนักในเรื่องนี้มากเช่นกัน บ่อขยะที่เราเผาขยะอยู่ใน 
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 ขณะนี้ยังคงไม่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเราก็อยากท าให้ถูกต้องเพ่ือต่อไปอาจจะมีการปรับปรุง
 แก้ไขปัญหาการลักลอบน าขยะมาท้ิง หรือป้องกันการปลิวกระจายของถุงพลาสติกตามแรงลมในช่วง 
 ฤดูหนาว อาจจะต้องท าก าแพงสูง  แต่ในขณะนี้ทางเทศบาลได้พิจารณางบประมาณเพ่ือท าการจัดซื้อ
 รถขยะคันใหม่ เพราะที่มีอยู่เดิมคันเล็กบรรจุขยะได้น้อย อายุการใช้งานนานพอสมควรและใช้งาน
 ค่อนข้างหนักท าให้ช ารุดผุพังต้องท าการซ่อมบ ารุงรักษาบ่อยหรือตามท่ีท่านประสิทธิ์ สมใจ เสนอมาก็
 ถือเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ดี ทั้งนี้ก็ต้องผ่านการประชาคมกับพ่ีน้องประชาชน 

  ฝากอีกเรื่อง ด้วยทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอรับการสนับสนุนการเดินแบบการกุศล แจ้งทางฝ่าย 
 สภาได้รับทราบ และตอนนี้ทางผู้บริหารได้ก าชับให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างเร่งท าโครงการเพื่อขอรับการ
 จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนอยู่หลายโครงการเช่นกัน 

  เรื่องการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก(ศูนย์ที่2)ตอนนี้เจ้าหน้าที่กองช่างและ
 นักวิชาการศึกษาก็ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมอยู่ 

  เทศบาลต าบลดงแดงใด้สนับสนุนป้ายงานบวงสรวงพระพรหม จ านวน 3 ป้าย และสลากงาน
 กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอความร่วมมือจ าหน่ายสลากกาชาด ในส่วนของเทศบาลต าบลดงแดงได้รับ
 จ านวน 80 ฉบับ ก็ขอความร่วมมือกับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยซื้อสลากกาชาด 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เรื่องการปรับเกรดถนนคือในปีที่ผ่านมาการซ่อมแซม
 ปรับเกรดถนนไม่มีการลงหินลูกรังเลยพอมาปีนี้ก็ไม่มีการลงหินลูกรังอีกตนเกรงว่าจะเป็นการเกรด
 หน้าดินเอาหินลูกรังออกเฉยๆแต่สภาพ ถนนขรุชระมากเหมือนเดิม อีกท้ังการด าเนินโครงการช้า เกินไป
 ท าให้ไม่ทันต่อช่วงเวลาที่พ่ีน้องประชาชนขยย้ายผลผลิตทางการเกษตรจึงอยากเสนอให้ทาง
 ผู้บริหารช่วยพิจารณาลงหินลูกรังให้ด้วย 
  ฝากเรื่อง 1. เรื่องไฟฟ้ามุมมืดบ้านกอกได้ส่งหนังสือเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
  2.เรื่องถนนบ้านกอกมาบ้านเขวา ม.10 ที่ถนนทรุดครึ่งซีกเกรงจะเกิดอุบัติเหตุ ตนก็ท าหนังสือ
 เข้ามาแล้ว 
  3.ถนนบ้าน  เขวา ม 10 ถนนทางลงที่นา เส้นบ้านงูเหลือที่เป็นหลุมใหญ่ จากบ้านกอกไป         
 งูเหลือม และทางเข้าบ้านกอกที่ศูนย์เด็กเล็กชาวบ้านรอไม่ไหวเลยบริจาคหินรังให้ เส้นทางบ้านผือฮีไป
 บ้านหางกุด อยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย 
  4.เรื่องการไปศึกษาดูงานเป็นโครงการที่ดีซึ่งเราไม่ได้ไปหลายปีแล้วอยากให้คณะผู้บริหารช่วย
 ให้ความส าคัญกับโครงการนี้ด้วย งบประมาณถ้าไม่มีก็ขอให้โอนเพ่ิมรวมถึงโครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ
ด้วย 

นางสาวประภาศรี  หงส์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : ก่อนอื่น รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทาง เทศบาลจะ
 ท าการจัดซื้อรถขยะคันใหม่และขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะ 
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  เพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการปรับเกรดถนนรอบต าบลดงแดงด้วยทางผู้น าชุมชนบ่นให้ฟังว่าเรา
 ไม่แจ้งให้ทางผู้น าชุมทราบก่อนเพื่อที่ผู้น าชุมชนจะได้ช่วยดูอีกแรงและขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ     
 ทุกท่านร่วมเชียร์กีฬา 

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เพ่ิมเติมในส่วนของเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนตามที่
 ท่านสมาชิกฯท่านบุญสวย  พันธุ์สาง ได้เสนอ ด้วยถนนบางสายอ านาจในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
 หรือก่อสร้างอาจจะไม่ใช่อ านาจของเทศบาลเรา อาจจะเป็นของทางหลวงชนบท หรือของ องค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ดูแลดังนั้นตนจึงขอฝากทางผู้บริหารชาวยติดตามและเสนอให้
 หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเข้ามาดูแลและด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วย 

นายนิวัติ  มูลมณี นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง :ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านที่ช่วยเป็นหูเป็น
 ตาทางผู้บริหารจะเร่งด าเนินการและท าการแก้ไขปรับปรุงให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับความ
 สะดวกสบาย ส่วนโครงการศึกษาดูงานและโครงการผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ ทางผู้บริหารจะหารือกับทาง
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งเรื่องงบประมาณกับทางการคลังด้วย 

  น าเรียนเพิ่มเติมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนสายด้านข้างสถานีวิทยุท่านสุขวัฒน์   พิบูลย์ 
 ไปป่าดงหนองเอียด และเส้นทางบ้านเขวา และปัญหาถนนอีหลายเส้นทางหลายสายผู้บริหารได้ไปดู
 ปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ช่างประมาณการเพ่ือเตรียมจัดสรรงบประมาณไปท าการแก้ไขปัญปรุง
 เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างเร่งด าเนินการอยู่ จึงขอน าเรียนให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 ได้รับทราบ 

นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เพ่ิมเติม เรื่องไฟฟ้ามุมมืด บ้านกอก หมู่ที่ 15 บ้าน          
 นายสมพงษ์ ฝากทางผู้บริหารช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขด้วย 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  
เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา 13.10 น.   

(ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                     (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                      ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)       
                           (นายอุดม  บุญพา)                

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                                
                       ประธานคณะกรรมการฯ    
 
 

(ลงชื่อ)           
                      (นายธงชัย  จันทร์เหลือง)      (นายอนันต์  มาตหงสา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                            คณะกรรมการ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 (ลงชื่อ)  
    (ส.ต.เอกชัย   บุตรสอน)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                   
                            คณะกรรมการ    


